

อุโมงค์ทางลอดมอเตอร์เวย์โคราชทำคนทุกข์ น้ำท่วมขังสัญจรไปมาลำบากยิ่งยวน



มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-โคราช คือเส้นทางแห่งความหวังในการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่ต้องการไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนอื่น ๆ ของประเทศตอนบน ...แต่ทว่าการก่อสร้างทางระยะยาวและค่อนข้างเป็นถนนสายใหญ่ผ่านสถานที่มากมายนั้นกระทบกับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นความเดือดร้อนที่รอการแก้ไขให้ลุล่วงอย่างยั่งยืนต่อไป

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา หรือถนนมอเตอร์เวย์ ช่วง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว แต่ปัญหาความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการก่อสร้างถนนผ่ากลางหมู่บ้านแล้วมีการสร้างอุโมงค์เพื่อให้ชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งลอดไป-มาได้ รวมทั้งให้เป็นอุโมงค์เส้นทางให้รถขนส่งผลทางการเกษตร

การก่อสร้างมีการขุดดินลึกลงไป 3-4 เมตร จากระดับพื้นดินปกติ เหมือนหลุมขนาดใหญ่ แต่ผิวถนนมอเตอร์เวย์เสมอกับพื้นดินปกติ ไม่มีการยกระดับถนนให้สูงขึ้นจากพื้นดินปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อฝนตกลงมา



น้ำก็ไหลลงไปใ้ในอุโมงค์ ทั้งน้ำ ดินโคลน ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่ได้เดือดร้อน

ชาวบ้านหลายหมู่บ้านร้องไปยังผู้รับเหมาก็มาเอาดินโคลน พร้อมคูدن้าออก และรับปากว่าจะมาซ่อมแซม ที่เป็นหน้าผาข้างร่องน้ำเพื่อกันดินไหลเวลาฝนตก จนเวลาว่างเลยมานานก็ไม่มาดำเนินการตามที่ตกลง เมื่อฝนตกลงมาดินก็ไหลลงมาเต็มไปหมด ฝนตกทุกครั้งจะต้องไหลเข้าอุโมงค์ทุกครั้ง เพราะไม่มีการวางแผนทางระบายน้ำออก

นายบุญเลิศ มหาชน อายุ 52 ปี ชาวบ้าน หมู่ 7 บ้านราชโฑ ต.กลางดง กล่าวว่า เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอุโมงค์



ทางลอดถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมาผ่านหมู่บ้าน การทำอุโมงค์เป็นการขุดหลุมขนาดใหญ่ลึก 3-4 เมตร ไม่มีทางระบายน้ำออก ฝนตกมาดินเลน และน้ำไหลลงเข้าท่วม ไม่สามารถใช้ได้ ทำให้ไปมาหาสู่กันลำบาก บางคนก็มีไร มีสวน อยู่อีกฝั่ง มีบ้านพักอยู่อีกฝั่ง บางคนก็ไปทำงานที่โรงงานอยู่อีกฝั่งเช่นเดียวกัน รวมทั้งทางขึ้นลงอุโมงค์สูงชัน ถ้าเป็นรถจักรยาน หรือจักรยานยนต์จะเดินลื่นล้มกันบ่อยได้รับบาดเจ็บ

หากยังไม่มีการแก้ไขชาวบ้านจะรวมตัวไปร้องเรียนถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อให้รมว.คมนาคมเร่งแก้ไขให้โดยด่วน เฉพาะที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง มีการก่อสร้างอุโมงค์แบบนี้ 3 จุด ชาวบ้านเดือดร้อนทุกจุด เมื่อฝนตกลงมา น้ำ ดินโคลนไหลเข้าไปท่วมอุโมงค์ทุกจุด.

ทุกข์..ร้อน พ้องโครดี ส่งข้อมูลมา crimedh@dailynews.co.th เราช่วยฟ้อง ทุกข์ร้อนของคุณได้